

**สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗**
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
๑. หนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบคุณสมบัติประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ปี ๒๕๖๗	ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ได้รับหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบคุณสมบัติประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ปี ๒๕๖๗ โดยเห็นว่าเป็นผู้ที่เข้ามาเป็นกรรมการสรรหาคณะกรรมการนโยบาย ในฐานะประธานสภาการสื่อสารมวลชนแห่งชาติ จึงอาจขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาคณะกรรมการนโยบาย ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๘ เนื่องจากในมาตราดังกล่าวกำหนดให้ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสรรหา ซึ่งปัจจุบันสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้เปลี่ยนชื่อเป็นสภาการสื่อสารมวลชนแห่งชาติแล้ว ในการนี้ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. การทบทวนแผนงานโครงการและงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ทบทวนกลางปี)	<p>เพื่อให้การกำกับดูแลบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ ขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของแผนงานตามยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารได้กำหนดแนวปฏิบัติในการกำกับติดตามงบประมาณ และการทบทวนแผนงานโครงการและงบประมาณกลางปี ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาหน่วยงานแล้วว่ามีผลจำเป็น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้พิจารณาทบทวนแผนงานโครงการและงบประมาณกลางปี ๒๕๖๗ และมีมติรับทราบรายงานสถานะความก้าวหน้าโครงการและการใช้งบประมาณปี ๒๕๖๗ สะสมเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗, รับทราบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณระดับโครงการ/หมวดงบประมาณ ภายในแผนงานเดียวกันที่เป็นอำนาจอนุมัติของผู้อำนวยการ ส.ส.ท., เห็นชอบการทบทวนโครงการและงบประมาณปี ๒๕๖๗ ที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารและให้เสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อทราบ และเห็นชอบให้นำโครงการและงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ที่ทบทวนแล้วมีผลกระทบต่อวงเงินรวมของแผนงานเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาอนุมัติ</p> <p>ที่ประชุมเห็นด้วยกับการทบทวนแผนงานโครงการและงบประมาณในภาพรวมตามเสนอ พร้อมมีข้อเสนอแนะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">การวางเป้าหมายให้มีรายการสาระบันเทิงมากขึ้นเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการรับชมจากช่องอื่นนั้น ต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าเป็นทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานตามภารกิจของสื่อสาธารณะที่เหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตสูง โดยควรเน้นเป้าหมายการมีรายการบันเทิงเพื่อให้ผู้ชมได้เรียนรู้จากสาระบันเทิงนั้นเป็นหลักสนับสนุนให้มีรายการเกมโชว์ในรูปแบบของสื่อสาธารณะดังเช่นที่เคยมีมาก่อนนี้ เพื่อให้ผู้ชมได้รับทั้งความบันเทิงและสารประโยชน์จากรายการ โดยหากมีการผลิตรายการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน อาจช่วยดึงบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมรายการได้มากขึ้น หรืออาจผลิตรายการเกมโชว์ที่เกี่ยวกับการศึกษาและมีต้นทุนไม่สูงมากเพื่อเผยแพร่ทางช่อง ALTV ด้วย

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>๓. การเผยแพร่รายการซ้ำ (รีรัน) ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณอาจเป็นวิธีการที่ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดมากนัก จึงควรพิจารณาเผยแพร่รายการรีรันเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งอาจพิจารณานำรายการเก่ามาปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในการออกแบบผังรายการเพื่อเผยแพร่ในทุกช่องทาง ควรต้องพิจารณานำเนื้อหาของทุกสำนักและศูนย์ที่ผลิตรายการสารคดีและสารประโยชน์ ซึ่งนำเสนอในทุกช่องทางสื่อมาใช้ให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงควรออกแบบการผลิตเนื้อหาและการวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นในอนาคตด้วย</p> <p>๔. ควรแก้ไขปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์รายการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้จากรายการสารระดับบันเทิง นอกจากนี้ ที่ประชุมสนับสนุนทิศทางการนำเนื้อหาในกลุ่มสารคดีและสารประโยชน์ไปสร้างโอกาสทางการตลาดเพื่อการหารายได้ และสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย และภาครัฐ แต่อาจเป็นเรื่องยากในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐทั่วไป จึงเห็นด้วยที่ฝ่ายบริหารจะมุ่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ ส.ส.ท. ก่อน โดยให้หน่วยงานดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น ขณะเดียวกันที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า การปรับเพิ่มเนื้อหาในกลุ่มสารคดีและสารประโยชน์ด้วยการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐอาจล่าช้าไป เนื่องจากงบประมาณภาครัฐจะสิ้นสุดปีงบประมาณในเดือนกันยายน ๒๕๖๗</p> <p>มติที่ประชุม</p> <p>๑. รับทราบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณระดับโครงการ/หมวดงบประมาณย่อย ภายในแผนงานเดียวกันกรณีวงเงินไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการนโยบาย เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเสนอ ดังนี้</p> <p>๑.๑ โครงการที่เสนอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและงบประมาณโครงการ แผนงาน ในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาทต่อโครงการ ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติผู้อำนวยการ ส.ส.ท. จำนวน ๑๖ โครงการ และงบกลาง</p> <p>๑.๒ โครงการที่เสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม แต่ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ โดยเป็นการเปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และเปลี่ยนผลผลิตของโครงการ ในวงเงินไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติคณะกรรมการบริหาร จำนวน ๒ โครงการ</p> <p>๒. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณระดับโครงการ/หมวดงบประมาณย่อย ภายในแผนงานเดียวกันกรณีวงเงินเกินกว่า ๒๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการนโยบายจำนวน ๒ โครงการ โดยไม่กระทบวงเงินงบประมาณรวมของปี ๒๕๖๗ ตามเสนอ</p> <p>๓. ให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ</p>
<p>๓. กรอบแผนบริหารกิจการ และแผนงบประมาณปี ๒๕๖๘</p>	<p>เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารกิจการ และแผนงบประมาณปี ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ฝ่ายบริหารได้จัดทำร่างกรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนบริหารกิจการประจำปี ๒๕๖๘ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย การลงทุน การเงินและการงบประมาณ ๓ ครั้ง และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>ร่างกรอบแนวคิดดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอรายละเอียดกรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนบริหารกิจการประจำปี ๒๕๖๘</p> <p>นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการนโยบาย ในฐานะประธานอนุกรรมการนโยบายการลงทุน การเงินและการงบประมาณ แจ้งว่าคณะอนุกรรมการนโยบายการลงทุน การเงินและการงบประมาณ มีความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อประกอบการนำเสนอวาระกรอบแผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. และแผนงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ ตามเอกสารประกอบวาระที่ได้ส่งให้คณะกรรมการนโยบายแล้ว ซึ่งมีความเห็นสำคัญต่อประเด็นการจัดทำงบประมาณสมดุล โดยมีเงื่อนไขไม่นำงบประมาณโครงการด้านบุคลากร ซึ่งจะใช้ทุนสำรองสะสมจำนวน ๖๘ ล้านบาท นั้น คณะอนุกรรมการเห็นว่าหากจำเป็นต้องดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อลดภาระงบประมาณในอนาคตและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว ควรเพิ่มค่าใช้จ่ายดังกล่าวเข้าไปในงบประมาณ แม้จะทำให้เป็นงบประมาณขาดดุลก็ตาม</p> <p>ที่ประชุมเห็นด้วยกับกรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนบริหารกิจการประจำปี ๒๕๖๘ โดยมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อสรุป ดังนี้</p> <p>๑. ประเด็นการจัดทำงบประมาณสมดุลโดยมีเงื่อนไขไม่รวมงบประมาณโครงการด้านบุคลากร ซึ่งจะใช้ทุนสำรองสะสม จำนวน ๖๘ ล้านบาท นั้น คณะกรรมการนโยบายเห็นด้วยที่จะดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร จึงให้นำงบประมาณโครงการดังกล่าวรวมเข้าไปในการตั้งงบประมาณและเป็นงบประมาณขาดดุล เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยคณะกรรมการนโยบายขอความร่วมมือให้ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดงบประมาณในส่วนอื่น ๆ หากได้พิจารณารายละเอียดโครงการ/แผนงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ แล้วเห็นว่ายังสามารถปรับลดค่าใช้จ่ายลงได้ และอาจประมาณการรายได้เพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้ ส.ส.ท. มีการจัดทำงบประมาณสมดุลในปี ๒๕๖๘ ตามที่คณะกรรมการนโยบายเคยมีมติไว้</p> <p>๒. ประเด็นการเสนอขอตั้งงบประมาณผูกพันไปปี ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐ คณะกรรมการนโยบายเห็นว่า ส.ส.ท. ยังไม่มีความจำเป็นต้องขอผูกพันงบประมาณไปถึง ๒ ปี หาก ส.ส.ท. มีความจำเป็นต้องทำสัญญาไว้ ๓ ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใด ๆ แล้ว คณะกรรมการนโยบายย่อมเห็นถึงความสำคัญและไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธการตั้งงบประมาณในส่วนนั้น ในแต่ละปี</p> <p>มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรวม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒,๗๘๔ ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณขาดดุล ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ งบประมาณรายจ่ายพื้นฐานและงบประมาณยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒,๗๑๖ ล้านบาท</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>๑.๒ งบประมาณเพื่อการชดเชยบุคลากรจากเงินทุนสำรองสะสม จำนวน ๖๘ ล้านบาท โดยรวมไว้ในหมวดงบประมาณรายจ่ายพื้นฐานด้านบุคลากร และจะนำงบประมาณในส่วนนี้ไปเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นอย่างอื่นไม่ได้</p> <p>๒. บัญชีงบประมาณผูกพันที่ได้ผูกพันไว้ในอดีตซึ่งต้องใช้จ่ายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๐๙ ล้านบาท</p> <p>๓. ให้ฝ่ายบริหารนำความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการจัดทำ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการนโยบายการลงทุน การเงินและการงบประมาณ พร้อมข้อสรุปของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ</p>
<p>๔. ขอยยาระยะเวลาดำเนินการของ คณะทำงานทบทวนร่างระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ...</p>	<p>ตามที่ ส.ส.ท.มีประกาศแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนร่างระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ... เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น คณะทำงานได้ประชุมเพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างระเบียบดังกล่าว และยังคงอยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างระเบียบตามความเห็นและข้อเสนอแนะของ คณะทำงานให้เป็นไปด้วยความละเอียด รอบคอบ มีประสิทธิภาพ และมีเหตุผลเพื่ออธิบาย ต่อคณะกรรมการนโยบายได้ครบถ้วน ซึ่งไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ตาม กำหนดเวลา จึงขอยยาระยะเวลาดำเนินงานของคณะทำงานออกไปถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>มติที่ประชุม ขยายระยะเวลาดำเนินการของคณะทำงานทบทวนร่างระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ... ออกไปถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
<p>๕. สรุปสาระสำคัญจากการประชุม คณะกรรมการบริหาร</p>	<p>รับทราบสรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
<p>๖. รับรองรายงานการประชุมและสรุป การประชุมคณะกรรมการนโยบาย</p>	<p>๑. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และรับรองสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ๑๐/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเสนอ</p> <p>๒. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ๑๐/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ (วาระลับ) ตามที่ปรับแก้ไข</p>

หมายเหตุ คณะกรรมการนโยบายพิจารณาวาระการปรับโครงสร้างเงินเดือน ส.ส.ท. และอัตราค่าจ้างเริ่มต้นของ ส.ส.ท. และวาระ รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ เป็นวาระลับ